

**Số 2104 /GM-PTM-TTWTO**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021*

V/v Mời tham dự Hội thảo Tận dụng EVFTA  
để kinh doanh với thị trường Đức

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Đức hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại EU và trên thế giới. Trong một thập kỷ qua, trao đổi thương mại hai chiều đã tăng hơn 80%. Với việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với thị trường lớn bậc nhất EU này được kỳ vọng sẽ có đột phá tích cực.

Tuy nhiên, Đức là đối tác khắt khe cả trong các quy định pháp lý và yêu cầu của người tiêu dùng. Đức cũng là thị trường có độ cạnh tranh cao, với các ngành sản xuất nội địa tiềm lực lớn và nhiều đối thủ mạnh từ nước ngoài. Do vậy, để kinh doanh thành công với thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam phải trang bị các kiến thức, thông tin đầy đủ và cập nhật về thị trường, đồng thời cần khai thác triệt để các lợi thế riêng có từ EVFTA.

Để đánh giá năm đầu thực thi EVFTA từ góc độ thương mại Việt Nam - Đức, phân tích các cơ hội từ cam kết EVFTA và nhận diện các giải pháp thực tiễn nhằm tận dụng hiệu quả Hiệp định này để tăng cường thương mại song phương, với sự phối hợp của Viện FNF Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức:

### **Hội thảo**

## **THỨC ĐẨY THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - ĐỨC THÔNG QUA HIỆP ĐỊNH EVFTA**

### **Những điều doanh nghiệp cần biết**

**Thời gian:** 9.00 – 11h00 sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021

**Địa điểm:** **Trực tuyến** tại Kênh YouTube và Facebook của Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

**Ngôn ngữ:** Hội thảo Tiếng Việt – phiên dịch ra Tiếng Anh

Đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo sẽ được tặng Sổ tay doanh nghiệp “*Tận dụng EVFTA để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Đức*” – Ấn phẩm giới thiệu các cam kết EVFTA và các thông tin cốt lõi về xuất nhập khẩu với thị trường Đức.

Trân trọng kính mời đại diện Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp tham dự Hội thảo này!<sup>1</sup>

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TTWTO.

**TL. CHỦ TỊCH  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP**



**Nguyễn Thị Thu Trang**

<sup>1</sup>Đại biểu tham dự Hội thảo xin vui lòng (i) Điền vào Phiếu đăng ký và gửi về địa chỉ: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội, Điện thoại: 024-66569245/35771458, email: [banthuky@trungtamwto.vn](mailto:banthuky@trungtamwto.vn), hoặc (ii) Đăng ký online tại: <https://bit.ly/HTDuc141221>